



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๕๕

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ/  
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ)/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา  
วิชาการ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรสังกัด  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนากาท่องเที่ยว ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมง พ.ศ. ๒๕๕๕

ซึ่ง สกอ. ได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการแนบรายงานการ  
ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากที่ สกอ.  
ได้รับทราบการอนุมัติหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน รายชื่อ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนนักศึกษา และกำหนดการเริ่มใช้ของ  
แต่ละหลักสูตรด้วย ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมีข้อเสนอแนะให้  
มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทศรอบ ๕ ปี


ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ทั้ง ๕  
หลักสูตร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการในการรับรอง  
สมอ.๐๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ทั้ง ๕ หลักสูตรดังกล่าว และ  
นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒  
พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการแก้ไขเอกสาร สมอ.๐๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จำนวน ๕  
หลักสูตร สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร โดยมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของ  
อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกรายให้ถูกต้อง และให้นำเสนอคณะกรรมการ  
บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขเอกสาร สมอ.๐๘ การปรับปรุงแก้ไข หลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร และให้นำเสนอคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ